

Số: 636/TUHCĐ-PNTH

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

V/v ứng phó với mưa lũ
tại các tỉnh, thành phía Bắc

**Kính gửi: - Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố
- Các ban, đơn vị Trung ương Hội**

Trong mấy ngày vừa qua, mưa lũ đã diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở Quảng Ninh, gây hậu quả nghiêm trọng. Đã có trên 20 người bị chết, hàng chục người bị thương, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, riêng Quảng Ninh ước tính thiệt hại đã vượt mức trên 2.000 tỷ đồng. Trung ương Hội đã trực tiếp nắm tình hình, thăm, tặng quà các gia đình có người chết, bị thương, cấp thùng hàng gia đình để cứu trợ tại Quảng Ninh, tổng trị giá hỗ trợ ban đầu gần 180 triệu đồng¹.

Trong vài ngày tới, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ngập lụt ở khu vực đô thị thuộc các địa phương: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên.

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; nhằm hỗ trợ thiết thực người dân vùng mưa lũ Quảng Ninh và các tỉnh khu vực phía Bắc, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị:

1. Đối với các cấp Hội ở vùng mưa lũ: thực hiện nghiêm sự phân công, điều động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng cấp; chủ động nắm tình hình thiên tai, tham gia sơ tán, di dời người dân tới nơi an toàn; chủ động thăm, trợ giúp những gia đình có người bị chết, người bị thương từ nguồn lực tại chỗ; đánh giá thiệt hại và nhu cầu để đề xuất sự trợ giúp từ Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội bạn.

2. Đối với các tỉnh, thành Hội khác trong cả nước: với tinh thần tương thân, tương ái, trích quỹ hiện có hoặc vận động trong các lực lượng của Hội ủng hộ nhân dân Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc. Mọi sự ủng hộ (nên tập trung ủng hộ bằng tiền) đối với các tỉnh khu vực phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ, đề nghị gửi trực tiếp về tài khoản tỉnh Hội hoặc tài khoản của Trung

¹ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời tham gia các hoạt động trợ giúp người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ; gửi văn bản tới các tỉnh, thành Hội trong cả nước kêu gọi sự ủng hộ nhân dân Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ. Thành Hội Hà Nội đã ủng hộ 50 triệu; một số tỉnh, thành Hội: Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đắc Nông... đã đăng ký ủng hộ tỉnh Quảng Ninh ở các mức độ khác nhau.

